

## บทที่ 1 อนาคตโลกกับไอเดียธุรกิจ

14

แนวโน้มด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในเอเชีย (Emerging Trends in Asia)  
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอีกไม่กี่ปีข้างหน้า  
20 วิชีกิจเริ่มต้นธุรกิจ (Startup Idea)

## บทที่ 2 ลู่ทางสร้างความสำเร็จในการทำงานออนไลน์

31

เปิดร้านค้าออนไลน์คืออะไร  
ข้อควรระวังในการขายสินค้าออนไลน์  
สัปดาห์ขอบคุณเพื่อธุรกิจออนไลน์  
รู้จักกับออนไลน์และออฟไลน์

## บทที่ 3 สุดยอดไอเดียดีของผู้ที่ทำธุรกิจออนไลน์

47

ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการขายออนไลน์  
สู่ 7 ขั้นตอนค้นหาไอเดียธุรกิจออนไลน์  
หลักเกณฑ์ที่จะช่วยค้นหาตลาดที่มีโอกาสเติบโต  
มีสินค้าหรือบริการอะไรบนโลกออนไลน์

## บทที่ 4 จะประสบความสำเร็จในงานออนไลน์ได้อย่างไร

59

ลู่ทางสร้างความเป็นมหาเศรษฐีในงานเครือข่ายออนไลน์  
เคล็ดลับสร้างธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ให้มั่งคั่ง

## บทที่ 5 กลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ยุคใหม่

70

สาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด  
น่านน้ำกับรูปแบบทางการตลาดสมัยใหม่  
กลยุทธ์การตลาดแบบดึงดูด (Attraction marketing Strategy)  
วิถีชีวิตของบุคคลสมัยใหม่ (People Life Style)  
การตลาดยุคใหม่ 4P+3C+2I

## บทที่ 6 เทคนิคการเลือกสินค้าที่ซื้อขายคล่องบนโลกออนไลน์

84

สินค้าที่จะซื้อขายคล่องบนโลกออนไลน์  
เลือกสินค้าอย่างไรในงานออนไลน์

## บทที่ 7 รู้จักรรรมชาติของคนในงานออนไลน์

96

ธรรมชาติของคนเราและรู้จักคน  
ความแตกต่างกันของคนเรา  
ธรรมชาติของคนบนโลกออนไลน์  
ลักษณะและธรรมชาติของงานออนไลน์  
ข้อดีและข้อค้อยของการขายสินค้าออนไลน์  
รู้สึกท้าทายแค่ไหนกับธุรกิจออนไลน์  
ปัญหากับการแก้ไขในการทำธุรกิจเครือข่ายออนไลน์

## บทที่ 8 แปรเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าให้หันมาตอบรับ

115

พฤติกรรมของลูกค้าขึ้นอยู่กับอะไร  
เหตุผลที่ผู้ซื้อไม่พึงพอใจ  
รู้จักกับการตัดสินใจซื้อของลูกค้า  
แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ  
สัญญาณซื้อ ภาษาท่าทางกับภาษาทางคำพูด  
บทบาทสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

## บทที่ 9 ลักษณะนิสัยที่มุ่งไปสู่ความมั่งคั่งและมั่งมี

126

นิสัยที่ยอคเยี่ยมของผู้ที่ทำงานในธุรกิจออนไลน์  
6 วิธีเพื่อเปลี่ยนความปรารถนาเป็นทองคำ  
กฎแห่ง "ความเห็นชอบของตนเอง"

## บทที่ 10 เคล็ดลับสู่มหาเศรษฐีบนโลกธุรกิจ

134

ความคิดที่แตกต่างระหว่างคนจนกับคนรวย  
เคล็ดลับสู่มหาเศรษฐีที่คิดต่างจากคนทั่วไป  
เริ่มต้นของการรวยด้วยการให้  
ไขความลับสู่มหาเศรษฐี (Let out a secret to the multimillionaire)  
เผยแผ่ความรักให้กับคนทั้งโลก

## บทที่ 11 สู่การสร้างงานธุรกิจออนไลน์จากมุมมองทางการตลาด

143

แนวทางในการขายสินค้า (ขายของ) ออนไลน์  
การเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจของคุณบนออนไลน์มากขึ้นด้วย Google Trader  
วิธีการเปิดร้านค้าออนไลน์บน Facebook  
เปิดร้านค้าออนไลน์บนสื่อออนไลน์ต่างๆ

## **บทที่ 12 แนวคิดใหม่ที่สอดใส่ในการกระตุ้นยอดขายให้พุ่งพรู**

156

ส่วนประสมทางการตลาดพื้นฐาน 4P

4P การตลาดเครือข่ายหรือเครือข่ายออนไลน์

หลัก 5 ถึงของผู้ทำธุรกิจเครือข่ายออนไลน์

กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่กับงานออนไลน์

กลยุทธ์การสร้างหรือกระตุ้นยอดขาย

กระบวนการคิดต่อสื่อสารกับผลลัพธ์

การสื่อสารการตลาดอย่างครบเครื่อง (Integration Marketing Communication)

การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าระยะยาว

## **บทที่ 13 การส่งเสริมตลาดออนไลน์เพื่อสร้างยอดขาย**

171

วัตถุประสงค์ในการสร้างยอดขายออนไลน์

รูปแบบการส่งเสริมการตลาด/ประเภทการส่งเสริมการขาย

การส่งเสริมการขายแนวโน้มนิยม

การส่งเสริมการขายมุ่งสู่พนักงาน

การส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผู้บริโภค

การส่งเสริมการขายมุ่งสู่ร้านค้า

ความคิดสร้างสรรค์ในการโฆษณา

## **บทที่ 14 ผู้ซื้อหรือลูกค้าในงานออฟไลน์สู่ออนไลน์อยู่ไหน**

179

หัวใจสำคัญในการสร้างคน สร้างธุรกิจ

เทคนิคและยุทธวิธีชักชวนมวลชน 40 วิธีสู่ความสำเร็จ

## **บทที่ 15 ลิงค์เว็บต่างๆ ในการหาเพื่อนหรือหาผู้มุ่งหวังออนไลน์**

198

สถิติที่น่าสนใจในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

เว็บไซต์ที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุด

10 อันดับ กลุ่มสินค้าที่คนไทยให้ความสนใจมากที่สุด

## **บทที่ 16 กลยุทธ์ในการลดราคาเพื่อการช่วงชิงยอดขาย**

208

กลยุทธ์ต่างๆ ที่จะใช้ในการสู้เรื่องราคา  
กลยุทธ์ในการสร้างความน่าเชื่อถือ  
องค์ประกอบของการสร้างภาพลักษณ์  
กลไกที่จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี  
หัวใจในการสร้างภาพลักษณ์  
คอกย้ำสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไป  
เทคนิคในการสร้างภาพลักษณ์

## **บทที่ 17 แนวทางสร้างศักยภาพและกลยุทธ์การขายออนไลน์**

223

สุดยอดเทคนิคการขายสำหรับร้านค้าออนไลน์  
เทคนิคและกลยุทธ์การปิดการขาย  
เทคนิคการขายออนไลน์โดยไม่ต้องลงทุน  
Google AdSense กับการขาย

## **บทที่ 18 เทคนิคและศิลปะในการขายออนไลน์**

234

องค์ประกอบในการขายของออนไลน์  
การรักษาความยั่งยืนของธุรกิจ  
วิธีการโปรโมทเว็บไซต์ผ่าน SEO  
รู้จักกับ backlink และ วิธีการหา backlink

## **บทที่ 19 บทสรุปการทำงานออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ**

247

กระบวนการในการทำธุรกิจออนไลน์  
ผู้นำกับการรักษาความยั่งยืนผลงานของทีมงาน  
ข้อแนะนำ 7 ข้อสั้นๆ สำหรับความยั่งยืนของผลงาน

## **บทที่ 20 สร้างความเข้าใจเพื่อความสำเร็จในโลกธุรกิจออนไลน์**

258

ลดความเสี่ยงกับธุรกิจออนไลน์  
ปัญหาที่แนวทางแก้ไขในการทำธุรกิจเครือข่ายออนไลน์  
Q&A ถามตอบเรื่องราวของโลกธุรกิจออนไลน์